

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình sản xuất, đời sống, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết và một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, ĐỜI SỐNG, AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRONG DỊP TẾT

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng phát với tốc độ lây lan nhanh, mức độ nguy hiểm chưa từng có, đã tác động mạnh đến tình hình kinh tế - xã hội, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân; nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng; một số ngành sản xuất, kinh doanh bị ngưng trệ, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, vận tải, du lịch. Song, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn có bước phát triển khá; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết, nhất là đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình hộ nghèo, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở Khu cách ly y tế tập trung của huyện ...; đồng thời, tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự; an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; ngăn chặn các hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ trái phép. Do đó, công tác chuẩn bị và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ở các địa phương, đơn vị trong huyện được tổ chức vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đời sống vật chất của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tình hình trước và trong dịp Tết, cụ thể như sau:

1. Việc triển khai Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 30/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; Chỉ thị số 01-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 28/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2021; Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 05/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức Tết năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, địa phương, đơn vị tổ chức cho Nhân dân đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; đồng thời, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là tập trung thu hoạch cây trồng vụ đông, triển khai sản xuất vụ chiêm xuân; tăng cường phòng

chống rét, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; chuẩn bị kế hoạch tổ chức phát động toàn dân tham gia hưởng ứng Tết trồng cây; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân; nắm chắc diễn biến thị trường, thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ; tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là khó khăn do đại dịch Covid-19, đẩy nhanh tiến độ triển khai các mặt bằng khai thác quỹ đất và các dự án đầu tư trên địa bàn; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân và tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi ...; không để hộ gia đình, người dân thiếu đói trong dịp Tết. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động huyện và các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm chế độ tiền lương, thưởng Tết; giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn trong công nhân lao động; tăng cường quản lý lao động của địa phương làm việc ở các tỉnh, thành phố, vùng có dịch Covid-19 trở về địa phương, bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn, không để xảy ra đình công, lãn công trái pháp luật.

Chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, trọng tâm là tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết. Tăng cường quản lý, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm, sai phạm, tiêu cực trong các hoạt động văn hóa, lễ hội tại các địa phương; kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân tại các địa phương; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo.

2. Tình hình sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng

UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân thực hiện gieo cấy vụ chiêm xuân theo khung thời vụ, đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình thời tiết. Đến nay, trên địa bàn huyện đã hoàn thành gieo cấy 9500 ha lúa vụ chiêm xuân 2021.

Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo kịp thời, nên không có dịch bệnh xảy ra. UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và

chuẩn bị các điều kiện, vật tư cần thiết thực hiện Tết trồng cây vào ngày 18/02/2021 (tức ngày 07 tháng Giêng) tại xã An Nông.

3. Công tác thăm hỏi, tặng quà và tình hình đời sống nhân dân

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Ủy ban MTTQ huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình hộ nghèo; tổ chức đón Tết cho Nhân dân đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn về dịch bệnh; không để người dân, hộ gia đình thiếu đói trong dịp Tết.

Tổng số đối tượng được tặng quà trong dịp Tết Tân Sửu 2021 trên địa bàn huyện là 16.322 lượt đối tượng, với số tiền 6.155 triệu đồng, trong đó:

- Tặng quà của Chủ tịch nước cho 5.859 đối tượng người có công với cách mạng, với số tiền 1.778.400.000 đồng; mức loại 1: 600.000 đồng/đối tượng; mức loại 2: 300.000 đồng/đối tượng.

- Tặng quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho 5.859 đối tượng người có công với cách mạng, với số tiền 1.766.700.000 đồng; mức quà: 300.000 đồng/đối tượng.

- Tặng quà của Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện cho 88 người có công với cách mạng và 693 hộ nghèo, với số tiền 416.900.000 đồng.

- Tặng quà của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện: 213 suất quà, trong đó: Hội Chữ thập đỏ tỉnh cấp trực tiếp cho các xã Đồng Lợi, Đồng Tiến và Đồng Thắng 160 suất quà; Hội Chữ thập đỏ huyện cấp cho xã Bình Sơn 53 suất quà; tổng trị giá 106.500.000 đồng.

- Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tặng 10 suất quà cho hộ nghèo, với tổng giá trị 5.000.000 đồng.

- Quà tặng của các Hội trên địa bàn huyện: Tổng 442 suất quà, trị giá 638.800.000 đồng (Hội Người cao tuổi 140 suất, Hội Nạn nhân chất độc da cam 110 suất, Hội Người mù 192 suất). Ngoài ra, Hội Người mù huyện được tỉnh hội cấp cho 11.520 kg gạo tẻ, hội đã tổ chức cấp cho các gia đình hội viên khó khăn, mỗi hộ 60 kg gạo để ăn Tết.

- Quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho 3.158 người cao tuổi, với số kinh phí quà tặng 1.446.700.000 đồng.

Về chế độ cho công nhân ở 6 công ty FDI đang hoạt động trên địa bàn huyện: Tổng số công nhân đang làm việc tại 6 công ty là 9020 người, mỗi công nhân có thêm 1 tháng lương thưởng thứ 13, bình quân mức 3.671.000 đồng, và một suất quà trị giá 270.000 đồng.

4. Công tác bảo đảm cung - cầu hàng hóa, bình ổn giá cả thị trường

Công tác đảm bảo cung - cầu hàng hóa được quan tâm chỉ đạo, đáp ứng nhu cầu mua sắm của Nhân dân trong dịp trước, trong và sau Tết; không có hiện tượng đầu cơ găm hàng, sốt giá gây bất ổn thị trường.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn huyện có 18 trường hợp vi phạm, xử phạt 40.225.000 đồng (vi phạm về giá 7 vụ, vi phạm vệ sinh ATTP 4 vụ, vi phạm nhãn mác 6 vụ, vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu 1 vụ).

5. Công tác phòng, chống dịch Covid-19, vệ sinh an toàn thực phẩm

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 17/02/2021 trên địa bàn huyện có 3.839 người đi từ vùng dịch về, trong đó:

- Cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện 6 người (1 TXG), đã hoàn thành cách ly 5 người, hiện còn 1 người.

- Cách ly tại Khu cách ly y tế tập trung của huyện 17 người, đã hoàn thành cách ly tập trung 17 người.

- Cách ly tại nhà 3.806 người, đã hoàn thành cách ly tại nhà 1.268 người, hiện còn đang cách ly tại nhà 2.538 người.

- Tổng số người được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19: 90 người.

- Tổng số mẫu lấy xét nghiệm covid-19: 110 mẫu. Số mẫu âm tính 110 mẫu, số mẫu dương tính 0 mẫu.

Tổng số người từ các địa phương khác về huyện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe là 22.929 người.

6. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí

- UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện trang trí, tuyên truyền “Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu 2021”. Kịp thời chấn chỉnh những đơn vị thực hiện chưa đảm bảo yêu cầu về cờ, hoa, pano, áp phích; trang trí chậu hoa xuân đảm bảo mỹ quan; không tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí tập trung đông người trước, trong dịp Tết.

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo, vật liệu nổ trái phép.

7. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Công tác đảm bảo an ninh: Đến ngày 14/02/2021, có 1 công dân xã Đồng Lợi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam không thực hiện khai báo và cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế đã được đưa đi cách ly tập trung; có 1 đối tượng ở thôn 3, xã Thọ Phú thực hiện hành vi tuyên truyền, phát tán các tài liệu Pháp luân công trái phép trên địa bàn xã Thọ Thế, đã thu giữ toàn bộ tài liệu đối tượng sử dụng để tuyên truyền gồm: 112 tờ tài liệu, 7 danh thiếp có nội dung liên quan đến Pháp luân công.

- Về tình hình trật tự an toàn xã hội

Tình hình trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, trên địa bàn huyện phát hiện, xử lý 6 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3,902g heroin và 0,359g methamphetamin; triệt xóa 2 điểm phức tạp về ma túy. Lập hồ sơ đưa 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 3 đối tượng giáo dục tại xã, thị trấn.

- Về tình hình pháo

Trên địa bàn huyện, trước, trong và sau đêm giao thừa không xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép, không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Thời điểm trước giao thừa, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, đốt pháo nổ trái phép (Hà Văn Châu, xã Triệu Thành; Mai Văn Thắng, Nguyễn Văn Văn, xã Đồng Lợi).

- Về tình hình trật tự an toàn giao thông

Trên địa bàn huyện thời điểm trước, trong và sau đêm giao thừa không xảy ra tai nạn giao thông; không có hiện tượng đua xe, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông.

Tóm lại: Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn huyện được diễn ra trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịp trước Tết diễn ra sôi động, hàng hóa dồi dào, chất lượng đảm bảo, giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao vui Xuân, đón Tết diễn ra theo hướng dẫn của ngành văn hóa; an sinh xã hội được chăm lo, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SAU TẾT

Các phòng, ban, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 31/12/2020 về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, của Ban Thường vụ Huyện ủy tại công văn số 170-CV/HU ngày 16/02/2021 về việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực ngay từ đầu năm Tân Sửu 2021, và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo các phòng, ban, địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

2. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế, với phương châm chủ động, tích cực, sáng tạo, đảm bảo an toàn

tính mạng, sức khỏe cho Nhân dân; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng. Rà soát, hoàn thiện các phương án phòng, chống dịch tương ứng với các cấp độ dịch để chủ động triển khai thực hiện khi có tình huống; tập trung kiểm soát chặt chẽ người từ vùng có dịch trở về địa phương và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); trước hết là tổ chức thường xuyên việc khử khuẩn, khử trùng, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang tại các khu vực trọng điểm như: Các chợ, siêu thị, điểm bán hoa, cây cảnh, bến xe, các sự kiện văn hóa, chính trị lớn và các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người; chỉ đạo 3 tổ kiểm tra của huyện tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu di tích lịch sử, chợ, nhà xe ...; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân trong khung thời vụ tốt nhất; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất công nghiệp và dịch vụ thương mại phát triển. Kiểm soát chặt chẽ thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu và bình ổn giá cả hàng hóa tiêu dùng sau Tết.

Thực hiện Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 vào ngày 18/02/2021 tại xã An Nông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đồng thời, có phương án đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

4. Tăng cường theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về chế độ, chính sách đối với người lao động, không để xảy ra nợ tiền lương, thưởng Tết, không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, đình công trong công nhân lao động. Phối hợp với các công ty trên địa bàn huyện, tuyên truyền về nhu cầu tuyển dụng công nhân năm 2021 để người dân biết, đăng ký tuyển dụng làm việc tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn huyện với phương châm “ly nông” không “ly hương”.

5. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, bảo đảm văn minh, lịch sự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với tình hình dịch bệnh; tăng cường quản lý nhà nước về lễ hội, du lịch trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý quân số, chuẩn bị giao quân năm 2021. Xây dựng phương án tổ chức Lễ giao nhận quân vào ngày 27/02/2021, bám sát theo văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện trong việc tổ chức xét nghiệm Covid-19 đối với các thanh niên trước khi nhập ngũ.

7. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo tiến độ công việc và theo đúng quy định của pháp luật.

8. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp chính quyền, các phòng, ban, địa phương, đơn vị; nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng thời gian làm việc, sử dụng xe công đi du lịch, lễ hội, đền, chùa; tập trung triển khai thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu năm mới./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính